



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN**

*Ninh Thuận, ngày tháng 7 năm 2021*

Thân gửi: Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Lời đầu tiên, thay mặt UBND tỉnh Ninh Thuận, Tôi trân trọng gửi tới các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lời chào thân ái!

Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung cùng với cả nước do tác động nặng nề của dịch Covid-19, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì ổn định, nhiều mặt chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP cao, đạt 14,57% (xếp thứ hai so với cả nước). Đạt được kết quả trên là có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến mới, phức tạp, khó lường, đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp. Một số lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bị ảnh hưởng rõ rệt, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng kinh doanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải,... Việc triển khai một số dự án đầu tư gặp khó khăn, giãn tiến độ, do gián đoạn nhập khẩu thiết bị.

Thay mặt UBND tỉnh, Tôi xin gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh lời chia sẻ, động viên chân thành nhất, mong dịch bệnh sớm được khống chế và đẩy lùi, các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Nhân đây, Tôi cũng trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà đã chung sức, đồng lòng chung tay cùng với tỉnh chống dịch; biểu dương những tấm lòng nhân ái, những hành động chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, tích cực hưởng ứng, hỗ trợ thiết thực cho phòng, chống dịch và các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội khác; đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp để ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Tỉnh chủ trương dành các ưu đãi cao nhất trong khung quy định của Nhà nước và vận dụng tối đa các hỗ trợ cao nhất cho doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Xác định “Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế của tỉnh”, Tôi đề nghị và mong muốn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển của Tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV đã đề ra.

Thời gian tới, Tôi mong muốn và đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm cùng với chính quyền tham gia hiến kế, đề xuất những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tích cực tham gia đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) bảo đảm tính khách quan, sát tình hình, với tinh thần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.

Một lần nữa, thay mặt UBND tỉnh, Tôi xin chúc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sớm ổn định sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân Trọng!



**Trần Quốc Nam**  
**CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH THUẬN**